




แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนการพัฒนาโปรแกรมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับอำเภอ/เขต

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และพัฒนาคู่มืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์ มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต และระบบฐานข้อมูลในประเมินมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต เพื่อให้เกิดการพัฒนาาระบบข้อมูลสารสนเทศ และตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอน กระบวนการ ลดภาระงานด้านเอกสาร และการติดตามประเมินผลตัวอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต (2 ครั้ง)	พ.ย. – ธ.ค.63	110,578	ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต เพื่อทดลองใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย และส่วนกลาง ครั้งที่ 1 : 12-13 พ.ย. 63 ณ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 : 8-9 ธ.ค.63 ณ จังหวัดสมุทรปราการ



ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
				
2	<p>รวบรวมวิเคราะห์ผลการทดลองใช้ใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต</p>	ม.ค.64	-	<p>รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต ของทั้ง 2 พื้นที่ (จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)</p> 
3	<p>พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต</p>	ม.ค.2564	-	<p>พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต ของทั้ง 2 พื้นที่ (จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)</p> 

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
3	ประชุมเชิง ปฏิบัติการปรับปรุง มาตรฐานการ ดำเนินงานการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับ อำเภอให้เป็นฉบับ สมบูรณ์ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	4-5 ก.พ. 2564	7,200	
4	ประชุมเชิง ปฏิบัติการแนว ทางการรวบรวม การประเมิน มาตรฐานการ ดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นระดับอำเภอ	ก.พ. - มี.ค.64	22,600	
5	พัฒนาโปรแกรม การประเมิน มาตรฐานการ ดำเนินงานการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ระดับอำเภอ/เขต	มี.ค.-พ.ค.64	100,000	